



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long
gửi các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động
trong các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)**

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam – 20/11/2021, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi thân ái gửi tới Quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Cao đẳng Luật và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong năm học vừa qua, trước những tác động của đại dịch Covid-19, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong giảng dạy, học tập để vượt qua khó khăn, mang lại nhiều kết quả tích cực; vừa bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, vừa bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng góp phần vào kết quả chung của Bộ, ngành Tư pháp.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả của các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức và người lao động của các Trường và Học viện đã đạt được.

Các đồng chí thân mến!

Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực pháp luật nói riêng, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, bên cạnh những thuận lợi, các Trường và Học viện sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Tôi tin tưởng và mong muốn các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức và người lao động của các Trường và Học viện tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ngọn lửa nhiệt huyết với nghề; kế thừa truyền thống phát triển cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản trị và giảng dạy để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ sẽ tiếp tục là địa chỉ uy tín, tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật Việt Nam, từng bước vươn tầm ra khu vực và thế giới.

Kính chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới!

Thân ái,

Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp